

Số: /SGDDĐT-VP
V/v đồng hành cùng chương trình
“Ghép đôi Trăng tròn”

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Trường THPT, PT nhiều cấp;
- Đơn vị trực thuộc.

Nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình với chủ đề “Ghép đôi Trăng tròn” thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” được vui Tết Trung thu.

Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam có văn bản số 579/TU/HCTĐ-ĐNPT ngày 07/9/2023 về việc mời đồng hành cùng chương trình “Ghép đôi Trăng tròn” (văn bản gửi kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tham gia Chương trình thông qua các hoạt động cụ thể:

Hoạt động 1: Truyền thông và lan tỏa thông điệp của Chương trình

- Ban tổ chức gửi Phiếu Ghép đôi Trăng tròn (bản thiết kế) về các trường, nhà trường in và phát cho các em học sinh mang về gia đình, phiếu có 2 mặt:

+ Mặt trước Bức tranh đen trắng ước nguyện trung thu tròn đầy và nhận diện của chương trình, hashtag #ghepdoitrantron và hashtag nhà tài trợ đồng hành (nếu có).

+ Mặt sau: Thông điệp của Chương trình, QR Code chuyển khoản ủng hộ.

+ Các trường phát tranh cho các em học sinh mang về nhà, các em cùng gia đình tô tranh, Ba/mẹ đăng tranh kèm câu chuyện của mình cùng lời chúc trung thu tròn đầy, hashtag #ghepdoitrantron, click vào hashtag và tìm đến những bài đăng khác để tiếp tục cổ vũ, động viên, gửi lời chúc tốt lành tới các bạn khó khăn. Cứ mỗi một hashtag public được ghi nhận, Ban tổ chức Chương trình sẽ vận động doanh nghiệp hỗ trợ suất quà Trung thu tới các trẻ em nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động 2: Các trường học căn cứ tình hình thực tế phát động tham gia chương trình: vận động thầy cô, cha mẹ ủng hộ bằng cách chuyển khoản hỗ trợ suất quà cho các em nhỏ khó khăn. Các trường sẽ thống nhất một **Nội dung** chuyển khoản định danh (**Lớp-tên trường-thành phố**) để Chương trình nhận diện và đối soát kinh phí ủng hộ theo từng đơn vị.

Hoạt động 3: Các trường học tại thành phố có thể đăng ký hỗ trợ/tặng quà, tổ chức Trung thu cho các em nhỏ của một trường học đặc biệt khó khăn hoặc cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tập trung theo danh sách Ban tổ chức Chương trình cung cấp hoặc Trường tự chọn điểm trường hỗ trợ và thông báo về số Hotline của Chương trình cập nhật thông tin ghép đôi, tránh sự chồng chéo trong lựa chọn điểm trường hưởng lợi.

Hoạt động 4: Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu danh sách 05 điểm trường đặc biệt khó khăn cần trợ giúp, ưu tiên các trường tiểu học và mẫu giáo tại 5 tỉnh triển khai thí điểm: Hậu Giang, Quảng Nam, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La để bổ sung danh sách “Ghép đôi”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục quan tâm phối hợp để lan tỏa thông điệp của Chương trình “*Ghép đôi trăng tròn*” tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, khuyến khích sự tham gia của các em học sinh cùng chia sẻ, giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn hơn, cùng chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thị Hòa